

ลักษณะนิสัย ของคนที่เกิดวันที่ ..(ต่อ)

นำเสนอเมื่อ : 2 พ.ย. 2551

ลักษณะนิสัย ของคนที่เกิดวันที่ 11 คือ แม่จะเจ้าอารมณ์ แต่ก็สร้างสรรค์

คนเกิดวันที่ ๑๑ เป็นคนที่ต้องการคนเอาใจมากกว่าคนอื่น ๆ เป็นคนซื่อตรง และปราศจากเล่ห์เหลี่ยม แต่ก็มักใจน้อยและเจ้าอารมณ์ ดังนั้นจึงมักทำงานที่ต้องอดทน หรือมีรายละเอียดมาก เกินไปไม่ค่อยได้

คนเกิดวันที่ ๑๑ จึงไม่ชอบเป็นผู้บริหารราชการที่มีระเบียบมากมาย จุกจิก แต่ชอบที่จะเป็นศิลปิน ซึ่งสามารถสร้างสรรค์งานได้โดย จินตนาการและอารมณ์ของตนเอง

และด้วยเหตุผลที่เป็นคนมีจินตนาการเข้มข้น มีอารมณ์อ่อนไหวช่าง คิดช่างฝันนี้เอง จึงเป็นคนที่มีความสุขมากถ้ามีโอกาสได้ทำงานด้าน ประดิษฐ์สร้างสรรค์

ถ้าคุณมีบุตรธิดาคูรัก หรือแม่แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาขอย่ามอบงาน บริหารให้เลย ให้มอบงานประดิษฐ์คิดค้นให้ดีกว่า คุณจะได้อะไรและเขาหรือเธอก็จะมีความสุขด้วย

คนเกิดวันที่ ๑๑ ค่อนข้างหัวแข็งในสายตาคบรอบข้าง แต่ที่จริงเป็น คนที่เรียกว่า "หยิ่งในตัวเอง" มากกว่า ว่ากันว่าถาดตรวจสอวันเกิดกันได้ คุณพจมาน สุวางวงศ์ คงเกิดวันที่ ๑๑ เพราะเป็นคนหยิ่งในตัวเอง และถาอยากจะทำให้ออนนอมมูม นวลก็ทำได้เป็นอย่งดีใครที่ทำให้คนที่เกิดวันนี้เกลียดหรือหมั่นไส จะถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวเลย แต่ก็เกินไปเพื่อป้องกันตนเองเท่านั้น เพราะคนเกิดวันที่ ๑๑ จะไม่รักใคร่คนอื่นเลย

และเมื่อพูดถึงเรื่องความรัก คุณคงไม่ต้องบอกว่าคุณที่ เกิดวันนี้ก็ได้ ถ้าคุณสามารถทำตัวให้ เป็นคนที่เป็นที่ อกันกับคนเกิดวันนี้ได้ใน ทุกสถานการณ์ เป็นกำลังใจในการทำงานให้แกเขาหรือเธอผู้นั้น ที่สำคัญคือคุณต้องเป็น "หลัก" ให้เขาหรือเธอผู้เกิดวันที่ ๑๑ ได้ในการ เป็นผู้นำและตัดสินใจในเรื่องที่เขาหรือเธอไม่ชอบที่จะเกี่ยวข้อง

ในเรื่องของความสัมพันธ์ เมื่อยามคุณอยู่กันสองต่อสองนั้น คำยกยอ คำพูดขอร้องที่อ่อนหวาน จะเป็นการปรองรสมวาทที่ดีกับคนเกิดวันที่ ๑๑ และในสวนที่เป็นบทรัก คนเกิดวันที่ ๑๑ เป็นคนที่ชอบทำอะไรซื่อ ๆ ไม่มีพลิกแพลง

ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า คุณจะทำความเรียบง่ายไม่พลิกแพลงให้เป็นความสุข สมของทั้งสองฝ่ายได้อย่างไรเท่านั้นเอง

ลักษณะนิสัย ของคนที่เกิดวันที่ 12 คือ คนเก่งที่มีเพื่อนน้อย

คนเกิดวันที่ ๑๒ ได้พรจากพระเจ้าในเรื่องต่าง ๆ เกือบทุกเรื่อง เพราะไม่ว่าจะจับทำอะไรก็จะสำเร็จไปหมด อย่างน้อยก็ทำได้ดี ในทุกเรื่อง เกิดมาเป็นคนเก่ง มีความสามารถในการงานเป็นอย่างดี

โดยนิสัยแล้วคนเกิดวันที่ ๑๒ เป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมาและไม่ชอบถูกเอาเปรียบจึงต้องการเพื่อนที่คบกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังประโยชน์ตอบแทน ต้องการเพื่อนที่พูดคุยได้อย่างสนิทใจ เพียง แต่คุณมีความจริงใจ คุณก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของคนเกิดวันที่ ๑๒ ได้ไม่ยากเลย

แต่คนที่ มีเพื่อนเกิดวันที่ ๑๒ ก็ต้องรู้ใจเพื่อนด้วยว่า คนเกิดวันนี้ เป็นคนที่มีแต่ความซื่อ พูดตรงไปตรงมาโดยไม่กลัวใครจะว่าอย่างไร เมื่อคนเกิดวันที่ ๑๒ อยากจะตำหนิใครขึ้นมา ก็มักพูดด้วยถ้อยคำอันรุนแรง จนกระทั่งคนฟังรู้สึกว่าการเกินไป และเมื่อไม่พอใจใครหรืออะไรขึ้นมาคนเกิดวันนี้ก็จะแสดงให้รู้ชัดเจนทีเดียวว่า ไม่พอใจ

คนเกิดวันที่ ๑๒ เป็นคนเก่งที่มีเพื่อนน้อย ทั้ง ๆ ที่เจ้าตัวเป็นคนรักเพื่อนและมีความสุขมากเมื่ออยู่ในกลุ่มเป็นคนที่มีอารมณ์ขัน และโต้ตอบคำพูดของคนอื่น ๆ ได้อย่างคมคายแต่กลับมีเพื่อนน้อย หาเพื่อน สนิทได้ยาก

ดังนั้น ถ้าคุณเข้าไปอยู่ในฐานะเพื่อนสนิทได้ ในใจของคนเกิดวันที่ ๑๒ ก็จะมีแต่คุณคนเดียว

วิธีที่จะทำให้คนเกิดวันนี้พอใจอย่างหนึ่งก็คือ การพาไปท่องเที่ยวตาม สถานที่ต่าง ๆ รสนิยมของแต่ละคนต่างกันไปบางบางคนอาจชอบให้ คุณพาไปชมป่าเขาลำเนาไพร บางคนอยากให้คุณไปดูหนังดูละครกับ เขาบ่อย ๆ ฯลฯ

แต่ที่แน่ ๆ คือ คนเกิดวันที่ ๑๒ เกลียดการจำใจ แม้แต่งงานกันแล้ว ถ้าคู่ครองของคุณเกิดวันที่ ๑๒ คุณก็ต้องหาวิธีพากันไปเที่ยวนอกบ้าน บ่อย ๆ

คนเกิดวันที่ ๑๒ ไม่ชอบการห้ามไม่ให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้โดยไม่มี เหตุผลอันเห็นได้ชัด และเกลียดการห้ามเพราะความอิจฉาหรือ เพราะกลัวว่าจะไปขัดผลประโยชน์ของคนห้าม

ดังนั้น ถ้าคุณมีคนที่เกิดวันที่ ๑๒ แล้วคุณแสดงความหึงหวงหรือ แสดงความเป็นเจ้าของ ความรักก็จะจบลงง่าย ๆ แค่นั้น

ส่วนเรื่องลิสลาทางเพศสัมพันธ์ บอกได้ว่า คนเกิดวันที่ ๑๒ ไม่ชอบ ความจำใจ ดังนั้นคุณต้องหมั่นเปลี่ยนที่ และเปลี่ยนท่า

ลักษณะนิสัย ของคนที่เกิดวันที่ 13 คือ เพื่อนซื่ออ่อน

คนเกิดวันที่ ๑๓ เป็นคนน่ารักมากไม่ว่าโดยบุคลิกภาพภายนอกที่ อ่อนหวานชุ่มช้อย หรือภายในจิตใจที่ซื่อตรง อ่อนโยนเมตตาปรุณี และเต็มไปดด้วยน้ำใสใจจริง คนเกิดวันนี้ รับรู้ความตั้งใจอัน และมักพอใจที่จะเอื้อเฟื้อผู้อื่นเป็นคนสนใจในการเรียนรู้และปฏิบัติธรรม

คนเกิดวันที่ ๑๓ เป็นคนปราศจากเล่ห์เหลี่ยม มีความรับผิดชอบสูง ต่อครอบครัว และหน้าที่การงาน (หากคนเกิดวันที่ ๑๓ มาเป็นคู่เกิด) คนเกิดวันนี้ต้องการให้ชีวิตมั่นคงเป็นอันดับแรก

ดังนั้น จึงต้องทำงานหนัก และทำได้อย่างมุ่งมั่นไม่ย่อท้อถอย เป็นคนอดทนได้ที่จะรอผลอันยาวนาน คนเกิดวันที่ ๑๓ นี้แหละคือพวกที่เป็น อย่างเพลงลูกทุ่ง ร้องเอาไว้ว่า "ผิวเธอตายเมื่อไรบอกด้วย แลพี่จะ ช่วยเลี้ยงลูกทุกคน"

คนเกิดวันนี้ มีจุดอ่อนอยู่ตรงที่เป็นคนอ่อนไหวง่าย น้อยใจเก่ง คุณ อาจเห็นหน้าตาของคนเกิดวันที่ ๑๓ ได้บ่อย ๆ นอกจากนี้คนเกิดวันนี้ ก็ยังเป็นคนชอบตัดสินใจตามผู้ใหญ่ เชื่อผู้ใหญ่มากกว่าตนเอง อาจเป็นเพราะได้อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ดี ได้ฟังพาอาศัยพ่อแม่มาตลอด พอมีปัญหาอะไรก็วิ่งไปหาพ่อแม่ก่อนเสมอ

คนเกิดวันนี้ จะทุ่มเทความรักให้กับใครก็ได้ (อาจเป็นคุณ) ถ้าคุณ พิสูจน์ให้คนเกิดวันที่ ๑๓ ได้ประจักษ์ว่าคุณมีความจริงใจต่อกัน อย่างแท้จริง

คนเกิดวันที่ ๑๓ ถือว่าน้ำใจไมตรีมีค่าสูงสุด ถ้าเขาหรือเธอรักคุณ, แล้วก็จะรักจนสุดใจ และจะรักอยู่อย่างนั้นไปจนชั่วชีวิต แม่คุณจะ (บึ้งเอี๊ยะ) แต่งงานไปกับคนอื่นก็ตาม แต่ก็ขอเตือนว่า อย่าทำให้คนเกิดวันนี้โกรธหรือเกลียด

เพราะถ้าคุณไปทำอะไรให้โกรธ หรือไม่พอใจมาก ๆ คุณจะรู้ทันทีว่า การมีคนเกิดวันนี้ร้ายกาจยิ่งกว่าอาวุธใด ๆ และเป็นการยากที่จะทำให้คนเกิดวันนี้หายโกรธ

คนเกิดวันนี้ ต้องการความรักที่นุ่มนวล เอาใจ เธอ (หรือเขา), เป็นคนค่อนข้างเคร่งครัด ธรรม และค่อนข้างอนุรักษ์นิยมในทุกเรื่องยกเว้น เรื่องغامารมณ คุณเพียงเริ่มสนิทกับคนที่เกิดวันนี้เท่านี้เท่านั้น บทที่สอง และบทต่อ ๆ คุณคอยตามให้ทันก็แล้วกัน

ลักษณะนิสัย ของคนที่เกิดวันที่ 14 คือ น่ารักนาคบ

คนเกิดวันที่ ๑๔ เป็นคนอ่อนหวานและซื่อตรงใจ ซึ่งเป็นลักษณะที่คุณ เห็นได้จากภายนอก และเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์อยู่ภายใน

ดังนั้นจึงเป็นคนที่น่ารักนาคบ แต่คุณต้องรู้ไว้ด้วยว่าเป็นคนซื่อสัตย์ ซื่อตรงใจ และช่างเอาอกเอาใจ มีอยู่เฉพาะเมื่อคุณปล่อยให้คน เกิดวันนี้มีความสุขตามแบบที่เขาหรือเธอต้องการเท่านั้น

ถ้ามีใครมาสั่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ คนเกิดวันที่ ๑๔ จะหงุดหงิดพลุ่ง พล่านขึ้นมาทันที คนอ่อนหวานน่ารักช่างเอาใจของคุณจะกลับกลายเป็นแม่เสือที่ดุร้าย ตีอริ้นเอาแต่ใจตัวขึ้นมาทันที

คนเกิดวันที่ ๑๔ เป็นคนมีอำนาจในตนเอง มีพลังใจสูง สามารถจูงใจ ตนเองให้ทำอย่างจนสำเร็จได้ตั้งประสงค์ มีอำนาจลึกลับที่จะจูงใจให้ผู้อื่นให้ทำตามที่ต้องการ และมักได้รับอำนาจที่คนอื่นรับรู้ได้ คนเกิดวันนี้หากมีอำนาจจึงมักเอาแต่ใจตนเองหรือชอบเผด็จการ

แต่จุดอ่อนอันเกิดจากควมมีอำนาจ และชอบใช้อำนาจนี้จะถูกลดลง ไปโดยนิสัยที่เป็นคนมองโลกในแง่ดี ใจกว้าง มีเหตุผลยอมรับความ เป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านดีและด้านร้าย เป็นคนขี้ใจความ เป็นไปรอบกายใตงาย และยอมรับความเป็นไปได้ในเรื่องต่าง ๆ เป็น อย่างดี ซึ่งคุณลักษณะเช่นนี้ทำให้การใช้อำนาจของคนเกิดวันที่ ๑๔ เป็นไปอย่างมีเหตุผลและนุ่มนวลขึ้น

คุณทำให้คนเกิดวันที่ ๑๔ รักคุณได้ง่าย ๆ ด้วยการสนับสนุนความสุข ของคนเกิดวันนี้ตามแบบที่เขาหรือเธอต้องการ (ถวคุณยอมรับได้) , เปิดโอกาสให้แสดงออกหรือไปด ทำในสิ่งที่ เขาหรือเธอต้องการ เป็นต้น วาธาเขาหรือเธอชอบเล่นเทนนิส ก็หาทางส่งเขาแข่งขันชิงถ้วยอะไร ไปเลย หรือวาธาเธอหรือเขาชอบเล่นดนตรี ก็หาโน้ตเพลงหาเครื่อง ดนตรีมาให้ แล้วก็จัดคอนเสิร์ตเปิดตัวให้รู้แล้วรูดไปเลย

ทางด้านบุพศุภส คนเกิดวันที่ ๑๕ เป็นคนค่อนข้าง "ฝึกฝน" อยู่มาทุกทั้ง เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องเพศอยู่มากกว่าคนอื่น ๆ ถ้าเมื่อไรใจ ตรงกันเพลงรักก็บรรเลงได้ทันที แต่มีขอรุมนะ คุณอย่าผลอไป , แนะนำให้คนเกิดวันนี้ทำอย่างโน้นอย่างนี้เป็นอันขาด ความหงุดหงิด จะเกิดขึ้นทันที และเพลงรักที่ขึ้นต้นไว้ดี ๆ ก็อาจค้างอยู่แค่นั้น

ลักษณะนิสัย ของคนที่เกิดวันที่ 15 คือ เห็นง่าย- รู้จักยาก

คนเกิดวันที่ ๑๕ เป็นคนที่ คุณจะ "เห็นง่าย" แต่ "รู้จักยาก" เพราะ ภายนอกดูเป็นคนร่าเริง รักควมมีอิสระเสรี ชอบแสดงให้เห็นว่า เป็นคนมีความกราวแกรง จนบางครั้งจะต้องทำอะไรแผลง ๆ เพื่อ ใหดูเก่งในสายตาเพื่อน ๆ ก็ตาม สิ่งทีปรากฏภายนอกคนเกิดวันที่ ๑๕ จึงมักเป็นภาพของคนทีชอบอยู่กลางแจ้ง ชอบการผจญภัย ชอบแสดง เดน เป็นนักกีฬา นักแข่งขัน นักทำงานเสียงอันตราย

แต่ในลักษณะที่เป็นอุปนิสัยภายใน คนเกิดวันนี้เป็นคนที่ใจอ่อน อ่อนไหวง่าย สงสารคนง่าย ขี้จน และชอบความอ่อนหวานน่ารักไว ภายใน มีความรักบ้านและครอบครัว เป็นคนขี้ออนและต้องการคน เอาใจที ปกปิดจิตใจของตนเองด้วยการแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่า เป็นคนกราว

น้ำใจของคนทีเกิดวันที่ ๑๕ เป็นน้ำใจทีประเสริฐ เพราะเป็นคนที่รัก ครอบครัวรักบ้าน มีความรับผิดชอบในสิ่ง ทีใด กระทำลงไปเป็นอย่างดี เป็นคนมีน้ำใจรักหมุ รักคณะ และพร้อมทีจะทำทุกอย่างเพื่อสวนรวมได้โดยไม่ลังเลรีรอ นอกจากนั้น ยังมีคุณสมบัติพิเศษในด้านความคิด ริเริ่ม และมีพรสวรรค์ในการประดิษฐ์คิดค้นอีกด้วย

คนเกิดวันนี้จึงเป็นคนที่แปลกตรงทีว่าข้างนอกดูเข้มแข็ง และง้อใคร ไม่เป็น แต่ความจริงกลับต้องการให้คนอื่นมารัก มาเอาใจมาก ๆ ยิ่งถา ตอนไหนต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ยังต้องการเพื่อน ต้องการคนรักคน เอาใจมากขึ้นไปอีก คุณคงรู้ แล้วว่า จะเริ่มตนและสานต่อความรักกับคนเกิดวันที่ ๑๕ ได้ อยางไร ยอมรับความเดนที เขาหรือเธอแสดงออกทุกอย่างเมื่ออยู่ต่อ หน้าผุคน

และเมื่อคุณอยู่ด้วยกันอย่าง เป็นส่วนตัวแล้ว คุณเต็มมีความอ่อนหวาน ความเป็นคนขางรู้ใจของคุณเขาไปอีกนิดหน่อย ทำตัวเป็นที่พึ่งที ปรีक्षाและรวมทุกขรวมสุขอยู่เจียบ ๆ คนเกิดวันที่ ๑๕ ก็จะเกาะอยู่ กับคุณตลอดไป

และในเรื่องบทบาทชีวิต ถ้าคุณมีโอกาสคุณก็ต้องทราบว่า คนเกิดวันนี้ แข็งแกร่งต่อเมื่ออยู่กลางแจ้งเท่านั้น เมื่ออยู่กับคุณ คุณต้องใช้ชีวิต อ่อนและนุ่ม นุ่มนวลให้มากที่สุด ซึ่งคุณจะรู้ได้เองว่า คนเกิดวันที่ ๑๕ ชอบความน่ารักไวภายในเป็นความน่ารักที่คุณหาไม่ได้จากคนเกิด วันอื่น

ลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่ 16 คือ ไม่ลุ่มหลงอะไรง่าย ๆ

คนเกิดวันที่ ๑๖ เป็นคนที่ชอบแสวงหาประสบการณ์ คนเกิดวันนี้ เป็นคนเห็นชีวิตมีค่าแต่คิดว่าจะต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า

ดังนั้นจึงชอบทำอะไรที่เป็นการโลดโผนผจญภัย แต่ได้รสชาติแปลก ใหม่สำหรับชีวิต แม่เรื่องที่จะต้องเรียนรู้ด้วยชีวิต เช่น ยาเสพติด การพนัน หรือกามภริยา คนเกิดวันที่ ๑๖ ก็ไม่ลังเลที่จะเรียนรู้ ดังนั้น คุณอย่าตกใจถ้าบังเอิญรู้จักใครสักคนที่ลองทุกอย่างจนดูเหมือนคน ทั่วคน แต่คุณไม่ต้องห่วงเลยคนเกิดวันที่ ๑๖ ไม่ลุ่มหลงอะไรง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล้า ยาเสพติด หรือเพื่อนต่างเพศ (อย่างคุณ)

ที่จริงแล้วคนเกิดวันนี้ เป็นคนมีศีลธรรม เข้าใจเห็นใจเพื่อนมนุษย์ และชอบช่วยเหลือผู้คนที่กำลังมีปัญหาเป็นคนมีความจริงใจและรัก คนที่จริงใจตอบ เป็นคนชอบพูดคะเนและคาดการณต่าง ๆ ลวงหน้า และมีพรสวรรค์ที่สามารถคาดการณ์จิตใจของผู้คนล่วงหน้าได้ค่อนข้างดีทีเดียว

คนเกิดวันที่ ๑๖ เป็นคนตรงไปตรงมา และมีกฎเกณฑ์ แต่กฎเกณฑ์ ดังว่านั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่เขาตั้งขึ้นเองว่า อะไรผิดอะไรถูก อะไรควร อะไรไม่ควรทำ และเมื่อตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นแล้วก็ทำไปตามนั้น ไม่สนใจว่าจะไปขัดแย้งกับใคร

คนเกิดวันนี้ มีความรักแจกจ่ายเหลือเฟือ คุณต้องเข้าใจข้อนี้ และต้อง ยอมรับธรรมชาติขุ่นก่อนที่จะรักกับคนเกิดวันที่ ๑๖ ซึ่งถือว่า ความ รักเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ต้องแสวงหา คนเกิดวันที่ ๑๖ ต้องการ คนรักครองที่แท้จริง รักอิสระเสรี และฟังตัวเองได้ อยู่ได้โดยไม่มี กั้นและกั้น และอยู่อย่างมีความสุขเมื่อมีกันและกัน

แต่แปลก เมื่อถึงจุดหนึ่งของการใช้ชีวิตแบบเสรีนี้เอง คนเกิดวันที่ ๑๖ ก็จะกลับมาเป็นคนขี้หึงเอาดื้อ ๆ ภาคนรักของคุณเกิดวันที่ ๑๖ ก็ ต้องระวังเอาเอง

ในเรื่องบทสวาทระหว่างคุณกับคนเกิดวันที่ ๑๖ นั้นหรือคุณก็รู้ว่า คนเกิดวันนี้ชอบสนุก ชอบผจญภัย ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าคุณจะพาความสนุก ความตื่นเต้น และประสบการณ์ใหม่มาให้เขาได้เพียงพอไหม เท่านั้นเอง

ลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่ 17 คือ สมบูรณ์แบบ

คนเกิดวันที่ ๑๗ เป็นคนที่มีความสามารถสูง เป็นคนฉลาดและมีไหวพริบดี มีบุคลิกลักษณะอันเป็นผู้นำที่ผู้คนเชื่อถือ มีความสามารถ เป็นอย่างดีในการโนมนาวจิตใจคน ไซคน และบริหารงานด้านบุคคล แก้ปัญหาเก่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการแก้ปัญหา เฉพาะหน้า

คนเกิดวันนี้จึงมักได้รับความนับถือว่าเป็นหัวหน้า เป็นที่พึ่งของคน ในกลุ่ม นี่เป็นภาพภายนอกเมื่อมองห่าง ๆ เมื่อมองใกล้เข้าไป ก็ จะ เห็นได้อีกว่าคนเกิดวันที่ ๑๗ ไม่สู้จะคงเส้นคงวานัก บางครั้งก็เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและดูเอาจริงเอาจังกับชีวิต

แต่ บางคราวก็ เป็นคนอ่อนไหวง่าย เจ้าอารมณ์ นุ่มนวล เห็นอกเห็นใจ บางคราวดูเหมือนมีเล่ห์เหลี่ยมแต่บางครั้งก็ใจจิตมาตา ถ้า คุณใกล้คนเกิดวันนี้อยู่บ้างก็ลองสังเกต

คนเกิดวันที่ ๑๗ เป็นคนที่ปรารถนาในชีวิตค่อนข้างสูง ทุกสิ่งทุกอย่าง ของคนเกิดวันนี้ต้องสมบูรณ์ และคนเกิดวันนี้จะพยายามอย่างมากที่จะสร้างความสมบูรณ์ในชีวิต สุขภาพดี มีปัญญา มีทรัพย์ มีคูครองที่ดี เลิศดั่งนั้น จึงต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมา

จุดอ่อนของคนเกิดวันที่ ๑๗ ก็คือ โดยปกติจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย แต่จะเปลี่ยนเป็นคนเครียดหรือเอาแต่ใจตัวขึ้นมาเมื่อไรก็ได้

คนที่อยู่ด้วยหรือเป็นเพื่อนสนิท จึงต้องคอยปรับตัวปรับใจอยู่เสมอ และจุดอ่อนอีกประการหนึ่งก็คือคนเกิดวันนี้มักเป็นคนประเภทเลี้ยง ผลงานมากกว่ามุ่งความสัมพันธ์กับผู้คน

ดังนั้น คนที่เป็นเพื่อนสนิท คู่รัก หรือคู่ครอง จึงจำเป็นต้องคอยดูแล และช่วยเหลืออย่าให้ขาดเรื่องมนุษยสัมพันธ์มากนัก

จุดดีของคนเกิดวันที่ ๑๗ คือ เมื่อแต่งงานมีครอบครัวแล้ว ความอ่อนไหวแปรปรวนของอารมณ์ จะลดลงไปได้มาก เป็นคนคงเส้นคงวา มากขึ้น ย่อมมีความสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้น

เรื่องของบทบาทรัก เห็นจะต้องบอกว่าเป็นคนดูยาก บางทีก็เย็นชา เสียจนตนเองก็อ่อนใจ แต่ถ้าหากว่าคนเกิดวันที่ ๑๗ คิดถึงเรื่อง พิเศษขึ้นมาแล้ว เขาก็จะพาคุณไปอย่างโลดลิวตามไมทันที่เดียว ก็อย่างที่บอกไว้แล้ว คนที่อยู่ด้วยค่อนข้างลำบาก เพราะเอาใจไม่ค่อย ถูก

ลักษณะนิสัย ของคนที่เกิดวันที่ 18 คือ ที่ปรึกษาผู้เคร่งครัด

ถ้าคุณเองเกิดวันที่ ๑๘ คุณอาจค้านคำทำนายนี้ แต่ถ้าคุณใกล้ชิดกับคนที่เกิดวันที่ 18 คุณอาจเห็นด้วยมาก ๆ เลยทีเดียว

คนเกิดวันที่ 18 เป็นคนที่ชอบแสวงหาความรู้ และความจริงของชีวิตตลอดเวลา เป็นคนเอาจริงเอาจังต่อชีวิตมากเกินไป จนอารมณ์เสียอยู่เสมอ หงุดหงิดง่าย และไม่เคยพอใจตนเองเลยบ่อยครั้งที่รู้สึกไร้ค่าของตัวเองและรู้สึกที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจ เป็นคนที่หาอะไรมาทำอยู่ได้โดยไม่ชอบพักผอน กังวลจนเครียดและ มักนอนไม่หลับบ่อย ๆ

คนเกิดวันนี้ ค่อนข้างละเอียดลออ และสนใจในรายละเอียดต่าง ๆ จนคนอยู่ใกล้ เห็นเป็นเรื่องขบขันหรือบางทีก็ไร้ค่าเลย คนเกิดวันที่ 18 จึงเป็นคนที่ใคร ๆ พากันเห็นว่า เคร่งครัดเกินไป

จุดเด่นของคนที่เกิดวันนี้มีอยู่ไม่น้อย แม้ว่าจะเป็นคนอารมณ์แปรปรวนง่าย และอาจจะเป็นคนขี้อิจฉาก็ตาม จุดดีที่ วานี้ เป็นคนเต็มใจที่จะให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เต็มที่มี ประกอบกับมีความสามารถในการพูดการอธิบาย หรือการ โนมนาวใจคน

จึงทำให้มีคนไปมาหาสู่ด้วยเสมอในฐานะที่ปรึกษา และจุดเด่น อีกอย่างหนึ่งก็คือ รับผิดชอบสูงต่อคนรัก ถ้ารักใครแล้ว จะทุ่มเทอย่างเต็มที่ ทั้ง ร่างกายและชีวิตจิตใจ และก็หวังจะได้รับความรักตอบแทนเต็มที่เช่นกัน แต่ว่า ก็วาเถอะ คนที่เกิดวันนี้ ความหวังที่จะได้รับความรักตอบแทนมักลมเหลว ความดีที่คนเกิดวันที่ 18 มักได้รับการตอบแทนกลับมาก ในรูปของความนับถือ เสียเป็นส่วนใหญ่ ใคร ๆ ที่คบกับคนเกิดวันนี้ มักอยากไห้คนที่เกิดวันนี้เป็นพี่ ชาย พี่สาวมากกว่าอยากได้ไ้เป็นคูรัก

ถ้าคุณเกิดนี้กรักคนเกิดวันนี้ ขึ้น นมูจริง ๆ คุณก็ ต้องเป็นคนเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกโอกาสทุกกรณีพยายามหาวิธีทำไห้คนเกิดวันนี้มั่นใจและกังวลน้อยลง โดยรับภาระบางอย่างไว้เสียบ้าง และแน่นอนว่าในเรื่องบทรัก คุณก็ต้องแสดง ไ้คนที่คุณรักคนนี้รู้สึกว่าเขาหรือเธอเป็นคนเก่งด้วย ไม้เช่นนั้น ความเครียดความกังวลจะทำไห้เรสรักจิตซื่อไปเลยก็ได้

ลักษณะนิสัย ของคนที่เกิดวันที่ 19 คือ เปี่ยมด้วยกำลังภายใน

กำลังภายในที่คนเกิดวันที่ ๑๙ มีอยู่นั้น มีถึงสามประการคือ กำลัง ความมานะพยายาม กำลังความเมตตา และกำลังสติปัญญา

คนเกิดวันที่ ๑๙ มีพลังความมานะพยายามสูงมาก อดทนไม่ย่อท้อต่อ ความยาก และอุปสรรคไม่ว่าจะรุนแรงเพียงใด

คนเกิดวันนี้ มีพลังสติปัญญาที่ จะนำเอาความรู้ ความสามารถ ประสพการณ์ ที่มีอยู่ ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และทรหดอดทน ทั้งเป็น คนหนักแน่นไม่สะดุ้งสะเทือนต่อสิ่งใดทั้งสิ้น คนเกิดวันอื่นที่เป็นนักสู้ อาจต้องการกำลังใจจากคนอื่น

แต่คนวันนี้เขามีกำลังใจให้กับตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมอยู่เสมอที่เดียว เป็นนักสู้ที่สู้ได้ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม นี้เป็นกำลังภายใน ประการแรกที่มีอยู่ในตัวคนเกิดวันที่ ๑๙

กำลังภายในประเภทที่สองของคนเกิดวันที่ ๑๙ คือ ความเมตตา คน เกิดวันนี้เป็นคนที่มีความเมตตาสูง ความเมตตาคือความรู้สึกต่อคน อื่นเหมือนรู้สึกต่อตนเอง รักคนอื่นเหมือนรักตัวเอง มีอยู่ในตัวคนเกิดวันนี้อย่างเต็มเปี่ยม มีความเห็นใจคนที่อ่อนด้อยกว่า

ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ ก็สอนศิษย์ ด้วยความอดทนต่ออาการร้ายกาจต่างๆ ของศิษย์ เป็นเพื่อนที่เห็นอกเห็นใจเพื่อนและเป็นที่พักพิงใจที่ดี สำหรับคนรักที่หัวใจร้าวรานมากอนที่จะได้คนเกิดวันที่๑๙ และที่ สำคัญถ้าเขาเป็นคนรักหรือคูครองของใครแล้ว เขาจะรับผิดชอบต่อ คนรัก และครอบครัวอย่างดีเยี่ยม

กำลังภายในประการที่สามของคนเกิดวันที่ ๑๙ ก็คือความเป็นผู้มี ระดับสติปัญญาสูง มีปฏิภาณไหวพริบดี วาที่จริงคนที่เกิดวันนี้ เป็น คนที่ฉลาดหลักแหลมและมักรู้ใจจะทำตัวไห้ได้เปรียบคนรวมงาน ได้อย่างไร

แต่ เขาไม่ ทำเพราะเป็นคนมี เมตตาเป็นคุณธรรมอยู่ แล้ว ความมี สติ ปัญญาและปฏิภาณไหวพริบของเขายัง ไ้เพียงเพื่อ ทำความสำเร็จให้ แก่ตัวเอง และป้องกันกรรังแกของคนอื่นเท่านั้น ไม่ได้ไห้เพื่อรังแก คนอื่น

คนที่ มี สติ ปัญญาเฉียบแหลม มีมานะพยายาม มีเมตตาเป็นคุณธรรม อย่างนี้ ถ้าใครพบแล้วพลอยไห้ผานไปก็ เป็นเรื่องน่าเสียใจ

จุดด้อยของคนเกิดวันที่ ๑๙ ก็มีอยู่ที่อารมณ์ของตัวเองซึ่งปรวนแปร ไปได้บ่อย ๆ แต่ด้วยสาเหตุเดียวเท่านั้น คือความหึงและมักจะ หึงอย่างไม่มีเหตุผลด้วย

แต่ท่านก็รู้แล้วว่า คนเกิดวันที่ ๑๙ เป็นคนดี และรักครอบครัว ท่าน จะไปทำตัวไห้เขาต้องหึงทำไม

ลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่ 20 คือ อารมณ์เหมือนใบไม้ไหว...แต่น่ารัก

ลักษณะนิสัยของคนเกิดวันนี้ดูเหมือนจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวง่าย อารมณ์แปรปรวนแปรเก่ง บางวันอาจชอบทานอย่างมาก

แต่โดยที่ท่านยังไม่รู้สาเหตุเขาอาจไม่ชอบท่านแล้วก็ได้ และเมื่อถามไถ่กันถึงสาเหตุ อาจได้คำตอบซึ่งตอบออกมาอย่างจริงจังว่า

"ก็ไม่รู้เหมือนกัน" แล้วก็กลับมาชอบท่านอีก

คนเกิดวันนี้เป็นคนค่อนข้างไปในทางเจ้าอารมณ์ แต่ก็มักรู้ตัวเองจึงต้อง ระวังอารมณ์ตัวเองอยู่เสมอ จนกระทั่งค่อย ๆ เกิดเป็นความกดดัน ภายใน อารมณ์จึงแปรปรวนง่าย จึงปรากฏบุคลิกภาพในท่านองที่ ว่าเป็นคนสุภาพเรียบร้อย น่ารัก อ่อนหวานและผอมปรน แต่ถาเกิดความกดดันจนยับยั้งชั่งใจไม่อยู่ ก็จะระเบิดอารมณ์ออกมา ราวภูเขาไฟ

ที่กล่าวอย่างนี้ทำให้ดูเหมือนว่าคนเกิดวันนี้ มีอารมณ์อ่อนไหวเป็นจุด ด้อยที่สำคัญและน่ากลัว ที่จริงแล้วมิใช่เช่นนั้น ตามปกติเมื่อพูดถึงคนเกิดวันที่ต่าง ๆ ๑๙ วันที่ผ่านมามักจะเริ่มด้วย การพูดในจุดเด่นก่อน แต่วันที่ ๒๐ นี้คนเขียนก็เจ้าอารมณ์แปร ปรวนขึ้นมา ก็เลยหยิบदानอ่อนดอຍขึ้นมาพูดก่อนแทน

ที่จริงแล้ว คนเกิดวันนี้เป็นคนเก่ง (ท่านอาจารย์ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นคนหนึ่งที่เกิดวันที่ ๒๐) คนเกิดวันนี้มักมีมันสมองเป็นเลิศ ฉลาดรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคนอื่น และลึกซึ้งพอที่จะทำเป็นรูไมทัน เพื่อตลบทหลังศัตรูอีกด้วยซ้ำ เป็นคนมีความสามารถรอบด้าน

รอบรู้ในปรัชญา การเมือง การเศรษฐกิจ ทำธุรกิจเก่ง เขียนหนังสือก็ดี วิทยาการสมัยใหม่ก็เยี่ยมยอด แถมยังมีน้ำใจกว้างขวางในเรื่อง ความรู้ความคิดพร้อมที่จะให้ความคิดเห็น คำแนะนำ และความรู้แก่ใครก็ตามที่ถูกใจ และกล้าเข้าไปขอ

คนเกิดวันที่ ๒๐ เป็นคนชอบมีเพื่อนฝูง จะมีความสุขถ้าได้อยู่กับเพื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนที่เข้าใจอารมณ์ และรู้จักความสามารถของเขา ยิ่งถ้ามีความรู้ความสามารถในระดับเดียวกันแล้ว จะยิ่งโปรดเป็นพิเศษ

ถ้าท่านพบคนเกิดวันที่ ๒๐ และนี่พอใจถูกใจแล้ว ท่านต้องเรียนรู้ วิธีที่จะเข้าใจอารมณ์ของเขา และต้องทำตัวเป็นผู้แสดงความยอมรับ ความสามารถของเขาอย่างถูกจังหวะ ไม่ใช่หัวประจบ คนเกิดวันที่ ๒๐ อาจมีอาการรุนแรงไปบางในบางครั้ง แต่ถาคบกันนานๆ และเขาใจ ก็นั่นเรื่อย ๆ ท่านจะพบว่า คนเกิดวันนี้เป็นคนที่น่าคบ และพร้อมที่จะเป็นหลักพิงพิงหัวใจรักของคุณได้ดี

ลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่ 21 คือ นุ่มนวลเจ้าเสน่ห์

คนเกิดวันที่ ๒๑ เป็นคนที่ใคร ๆ ถ้าได้สัมผัสใกล้ชิด หรือแม้เป็นเพื่อนร่วมงานด้วยก็จะรู้สึกในความนุ่มนวลเจ้าเสน่ห์น่าคบได้เป็น อย่างดี

เพราะคนเกิดวันนี้เป็นคนง่าย ๆ คุยกับใครก็ทำตัวเรียบง่ายเสมอ หน้าที่กันหมดทุกคนทุกระดับชั้น ความสามารถพิเศษของคนที่เกิดวันนี้ก็คือ ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ดึงเครียดลงไปได้ ด้วยความนุ่มนวลที่มีอยู่ในตัว

คุณสมบัตียอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งคือการเก็บข้อร้ายละเอียดต่าง ๆ อย่างรอบคอบตลอดเวลา เมื่อถึงเวลาตัดสินใจก็ทำได้อบอบถูกตอง ซึ่งจุดนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่มีเพื่อนเกิดวันที่ ๒๑ ควรรู้เพราะ ทานจะเสแสร้งเพื่อให้อุจกใจคนเกิดวันนี้โดยยาก ทานจะถูกสังเกตอยู่ เสมอ โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกสังเกต

คนที่เกิดวันนี้ มีพรสวรรค์ในการสร้างมิตรภาพ มีวิธีการที่แนบ เนียนและนุ่มนวลในกรทำความรู้จักกับคนอื่น ๆ ยิ่งเมื่อประกอบกับนิสัยร่าเริงสนุกสนาน เป็นคนง่าย ๆ เขากับคนใดทุกระดับชั้นด้วยแล้ว คนเกิดวันที่ ๒๑ จึงเป็นคนมีมิตรสหายมากมาย

คนเกิดวันที่ ๒๑ มีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่ง และแม้จะชอบ พูดถึงความสามารถที่ตนมีอยู่บ้าง เหมือนกับคนเกิดวันอื่น ๆ ด้วยก็ตาม แต่ก็จะไม่พูดโอ้อวดเกินจริงเลย

ที่สำคัญ คนที่เกิดวันนี้จะไม่ยกตัวเองโดยข่มคนอื่นเป็นเด็ดขาด และ เขาไม่ชอบคนที่ข่มคนอื่นด้วย จึงเป็นคนที่ทำให้คนที่รู้จักรู้สึกสบาย ใจและปลอดภัยเมื่อได้พูดคุยด้วย

แล้วท่านจะหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ตื๋นารักเช่นนี้ไปได้อย่างไร?

คนเกิดวันที่ ๒๑ เข้าใจคน เห็นอกเห็นใจ และเป็นคนช่างเอาใจและมีจิตสำนึก คือมีความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดีงามอยู่เสมอ เมื่อมีปัญหาใด ๆ ก็พอใจที่จะเข้าไปแก้ปัญหาด้วยการเจรจาอย่างนุ่มนวลแบบนักการทูตมากกว่าที่จะใช้วิธีการที่รุนแรง

แต่ก็คนเกิดวันที่ ๒๑ นี้เอง เมื่อถึงคราวจะต้องใช้ความเด็ดขาด รุนแรงขึ้นมา ก็จะใช้ได้เฉียบขาด และเฉียบคมมีคำพูดที่เด็ด เนื่อนหัวใจยิ่งกว่าที่เรียกว่า "ไบมีดโกนอาบนํ้าผึ้ง" เสียอีกจะบอกให้

ลักษณะนิสัย ของคนที่เกิดวันที่ 22 คือ คงเส้นคงวา

คนที่เกิดวันที่ ๒๒ มีบุคลิกภาพที่ซ่อนกันอยู่ แต่ถ้าสังเกตดี ๆ แล้วก็ จะพบว่า นิสัยที่แท้จริงของคนเกิดวันนี้คือ ความคงเส้นคงวา ที่ซ่อน อยู่ในความอ่อนไหวเพราะบาง

คนเกิดวันที่ ๒๒ เมื่อดูภายนอกจะเห็นว่า เมื่อเผชิญกับ สถานการณ์ที่ เปลี่ยนไปจะอ่อนไหวง่ายในตอนแรก และจะมีปฏิกิริยา ตอบสนอง ในทันที

จึงจำเป็นที่จะต้องมีคนมาประทับประคองให้กำลังใจปลอบใจ คนเกิด วันนี้เมื่อผิดหวังจะแสดงความเสียใจทันที แต่จะคอย ๆ รับฟังเหตุผล ทบทวนไตร่ตรองตามความเป็นจริง รับ ฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แยกแยะปัญหา แล้วก็คอยกลับคืนมาทำใจ ยอมรับความเป็นจริง เรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้

ในส่วนที่เป็นบุคลิกภาพทางจิตใจที่แท้จริงของคนเกิดวันนี้ นั่นก็คือ การเป็นคนที่ทำอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยละเอียดลออ ศึกษากฎเกณฑ์ได้ครบถ้วน และใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจที่เด่นมาก คือความเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย คงเส้นคงวา ไม่ว่าจะในดวงการทำงาน ความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือเรื่องความรักและครอบครัว คนเกิดวันนี้ จะแสดงให้เห็นอย่างสม่ำเสมอถึงความรักและหวังใยคนรักหรือคู่ครอง

ซึ่งก็หมายความว่าถ้าท่านเป็นคนยุ่งเหยิงไร้ระเบียบและตามอารมณ์แล้ว ท่านก็คงไม่ถูกใจคนเกิดวันที่ ๒๒ นี้

คนเกิดวันที่ ๒๒ เป็นคนเอาใจใส่ รับผิดชอบการทำงานเป็นอย่างดี ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า "มิตรภาพ" มากทีเดียว ทั้งเป็นคนจริงใจต่อมิตร พรหมที่จะให้ความช่วยเหลือมิตรทุกคนอย่างเต็มที่ ปัญหาจึงมีอยู่ว่า ท่านจะทำให้คนเกิดวันนี้รับท่านเป็นมิตรได้อย่างไร คำตอบมีอยู่แล้ว ถ้าท่านจะเอาหนาทวนคู่มือก็ทำได้

คนเกิดวันที่ ๒๒ ,เกลียดคนที่แสดงอารมณ์ต่อคนอื่น เกลียดคนที่ชอบทำให้คนอื่นเสียหน้าหรือขาดความมั่นใจ แต่เป็นที่น่าแปลกกว่า คนเกิดวันที่ ๒๒ มีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นผู้นำที่ดีและคุมคนมากๆ ได้

อยากจะพูดเลยไปถึงลีลารักของคนเกิดวันนี้ด้วยว่า ครั้งแรก ๆ เขาจะ ตื่นเต้นตกใจปรับตัวแทบไม่ได้ ทำอะไรไม่ถูก ท่านควรคอย ๆ สอน เขาอย่างฉลาด ให้อำนาจใจจนกว่าเขา (หรือเธอ) ตั้งหลักได้ ว่าจะไร เป็นอะไรแล้ว จึงปล่อยให้เป็นตัวของตัวเอง ท่านจะพบว่า ท่านเป็นฝ่ายถูกคนเกิดวันที่ ๒๒ พิชิตอย่างราบคาบ

<a href